



ด่วนมาก

ที่ ศธ ๐๒๘๒/ ๖๓๐๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
ถนนนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกแห่งในสังกัด

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้โรงเรียนที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องและประสงค์จะขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยื่นแบบคำ ขอรับการอุดหนุนต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ที่จะขอรับการอุดหนุน ดำเนินการส่งคำขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ดำเนินการดังนี้

๑. จัดพิมพ์คำขอรับการอุดหนุนฯ จากระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) หัวข้อ รายงานเงินอุดหนุนสถานศึกษาโครงการอาหารเสริม(นม) แบบ (นม.๑)ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ใช้ในการคำนวณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนเอกชนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๒. เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ตามประมาณการกับ จำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ หากปรากฏว่า

๒.๑ เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ไม่เพียงพอจัดอาหารเสริม (นม) ได้ตามจำนวน นักเรียนที่เรียนอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนพิมพ์ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหาร เสริม(นม) เพิ่มเติม (นม.๓) จากระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) หัวข้อ รายงานเงินอุดหนุน สถานศึกษาโครงการอาหารเสริม(นม) รอบ ๑๐ มิถุนายน (ภาคเรียนที่ ๑) พร้อมจัดทำรายงานบัญชีรับ-จ่าย เงิน อุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ตามแบบ (นม.๕) ส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ การขอเบิกจ่ายเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะดำเนินการตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ หรือได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

๒.๒ เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) มีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายจำนวนนักเรียนที่ เรียนอยู่จริงแล้ว โรงเรียนต้องคืนเงินส่วนที่เกินแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ตามข้อ ๑-๒ ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ขอบทำดี)
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๐ ๑๖๘๗